

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền tại Hội nghị tổng kết sản xuất ngành Nông nghiệp năm 2022, định hướng kế hoạch năm 2023 và triển khai sản xuất vụ Đông xuân năm 2022-2023.

Ngày 02/12/2022, tại Hội trường UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất ngành Nông nghiệp năm 2022, định hướng kế hoạch năm 2023 và triển khai sản xuất vụ Đông xuân năm 2022-2023. Tham dự Hội nghị gồm có: Đại diện lãnh đạo: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm Bình Sơn, Trạm Quản lý thủy nông số 1, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện; đại diện lãnh đạo: UBND các xã, thị trấn, các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huyện và Văn phòng huyện. Vắng đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bình Hòa và Bình Thuận (có xin phép), Bình Hải, Bình Đông (không xin phép).

Sau khi nghe Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trình bày báo cáo tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2022, định hướng kế hoạch năm 2023 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự Hội nghị; đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất ngành Nông nghiệp năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 và triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023 do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trình bày. Đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND huyện ký ban hành.

Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 đạt được giá trị tăng trưởng đề ra, góp phần phát triển kinh tế của huyện, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện; nông nghiệp và nông thôn tiếp tục phát triển cơ bản hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra.... Có được kết quả trên nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, điều hành của UBND huyện, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội huyện; cùng với sự tích cực, chủ động tham mưu của các cơ

quan ngành nông nghiệp, nỗ lực của các địa phương và Nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy có sự phát triển nhưng ngành nông nghiệp chưa có sự chuyển biến phát triển căn bản; chưa định hướng cụ thể không gian và sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị phát triển nông nghiệp lâu dài; việc triển khai các chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu; tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục đã tác động đến tỷ trọng phát triển ngành chăn nuôi; giá vật tư nông nghiệp, nhiên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, nhất là giá xăng dầu đã ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, thu nhập của nhân dân.

II. Giải quyết những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

1. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ kỹ thuật để tạo điều kiện cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Khương xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của Luật lâm nghiệp.

2. Về hướng dẫn thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa: Bám vào các Nghị định và thông tư có liên quan để thực hiện theo quy định. Quá trình thực hiện, giao UBND các xã chủ trì, phối hợp HTX vận động lấy ý kiến bà con nhân dân tạo sự đồng thuận xây dựng kênh mương nội đồng loại III. Trên cơ sở quyết định của cấp thẩm quyền (*UBND huyện sẽ trình HĐND huyện xem xét thông qua Nghị quyết*) UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại địa phương giai đoạn 2023-2025, để nâng cao hạ tầng hệ thống thủy lợi, góp phần xây dựng nông mới tại các địa phương.

3. Công tác Phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm:

- Giao UBND cấp xã khẩn trương rà soát, kiện toàn lại đội ngũ thú y cơ sở và tổng hợp danh sách gửi về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện để đề xuất tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm kiện toàn lại đội ngũ thú y cơ sở phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tổng kết, triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh năm 2023; chủ trì, rà soát xác định nhu cầu tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục để đề xuất huyện xem xét quyết định bố trí nguồn kinh phí ngân sách huyện kết hợp các nguồn kinh phí khác nhằm kịp thời tiêm phòng, không để phát sinh dịch bệnh như các năm trước gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi.

Đề xuất tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn vắc xin và hóa chất tiêu độc khử trùng do tỉnh hỗ trợ; chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện rà soát đánh giá và chuẩn xác lại số liệu thiệt hại trong chăn nuôi do dịch bệnh để báo cáo đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí theo quy định.

- Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan, Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí một phần kinh phí để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Về công tác diệt chuột và ốc Bరు vàng: Giao UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, khuyến cáo bà con nhân dân dùng biện pháp hữu cơ để thực hiện; sử dụng nguồn từ ngân sách xã, hợp tác xã và xã hội hóa từ hộ dân để thực hiện diệt chuột và ốc bరు vàng tại địa phương.

5. Về xây dựng mã vùng nuôi trồng, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu cấp, quản lý và sử dụng mã vùng nuôi trồng theo quy định; nhất là ưu tiên sản phẩm chủ lực, vùng chuyên canh, sản phẩm nông sản ổn định, phát triển bền vững.

6. Việc đề nghị hỗ trợ máy thổi gió để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023, đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện theo chỉ đạo UBND huyện tại Công văn số 3955/UBND-NNNT ngày 16/12/221.

7. Về các mô hình khuyến nông năm 2023: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức họp thống nhất trước khi trình UBND huyện xem xét, trong đó lưu ý không thực hiện các mô hình khuyến nông không hiệu quả của năm trước; nghiên cứu giống mới có hiệu quả kinh tế đưa vào sản xuất; thống nhất thực hiện mô hình trồng giống mỳ kháng bệnh khảm lá để nhân giống phục vụ sản xuất, về diện tích cụ thể giao các cơ quan thống nhất tham mưu.

8. Về giải quyết các tồn tại trong công tác dồn điền đổi thửa: UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát kiểm tra việc thực hiện dự án dồn điền đổi thửa như phê duyệt dự toán, thực hiện thanh toán, quyết toán, đề xuất điều chỉnh và xác định nguồn kinh phí chưa thanh toán giá trị được duyệt theo định mức kinh tế kỹ thuật để báo cáo UBND huyện (*qua phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch*), bố trí kinh phí thanh toán cho nhà đầu tư, trong đó chú ý rà soát hoàn chỉnh thủ tục về pháp lý, kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hiện nay không còn phù hợp với hiện trạng sau khi dồn điền đổi thửa, tránh trường hợp sai sót như trong quá trình thực hiện Nghị định 64/CP (01 thửa đất cấp nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02 lần); đối với thửa đất hiện nay đã thế chấp Ngân hàng thì làm việc với hộ dân và ngân hàng có liên quan để thống nhất hướng xử lý; rà soát số thửa diện tích đất sau khi dồn điền đổi thửa theo phương án được phê duyệt chưa được cấp Giấy chứng nhận để báo cáo đề xuất UBND huyện để xem xét.

9. Đối với các mô hình sản xuất năm 2022 đã được UBND huyện phê duyệt thì Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định; đối với địa phương nào điều chỉnh về quy mô, địa điểm thì giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tham mưu UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện điều chỉnh để triển khai thực hiện trước ngày 15/12/2022.

III. Nhiệm vụ năm 2023 và sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023

Sản xuất nông nghiệp năm 2023 và vụ Đông xuân 2022-2023 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn: Như thời tiết bất lợi, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ... Để thực hiện đảm bảo kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023, trước mắt là vụ Đông xuân năm 2022-2023, UBND huyện cơ bản thống nhất với những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong báo cáo tổng kết; yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn và các Hợp tác xã nông nghiệp triển khai thực hiện Công văn số 3667/UBND-NNNT ngày 30/11/2022 của UBND huyện đã chỉ đạo, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện:

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn và các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện kiểm tra chuẩn bị bảo đảm các điều kiện phục vụ xuống giống vụ Đông xuân 2022-2023, hướng dẫn thời vụ, cơ cấu giống cụ thể, phổ biến quy trình sản xuất lúa, rau màu và biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh để nông dân biết và thực hiện sản xuất đạt hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để tham mưu UBND huyện tổ chức tiêm phòng vắc xin cho tổng đàn gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch kịp thời, không để phát sinh, lây lan ra diện rộng. Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soát giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, theo dõi nguồn vắc xin để cung cấp cho các địa phương đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư Nông nghiệp trên địa bàn huyện hoàn thành trước đầu vụ sản xuất, để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm (nếu có);

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác giết mổ, an toàn thực phẩm nông lâm ngư nghiệp, nhất là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán.

- Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 chưa hoàn thành; tham mưu kế hoạch khắc phục tồn tại trong sản xuất nông nghiệp năm 2022, trong đó trong năm 2023 chú trọng đến việc chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2023-2025 (trong đó có xây dựng sản phẩm du lịch OCOP năm 2023 theo Kế hoạch của UBND tỉnh), Kế hoạch nâng cấp sửa chữa các công trình nước sạch hợp vệ sinh môi trường, xây dựng mã vùng nuôi trồng; triển khai các nội dung chuyên đề theo các Quyết định của Thủ tướng chính phủ và các nội dung khác phát triển ngành nông nghiệp theo chủ trương của cấp trên; xây dựng nông thôn mới và thôn kiểu mẫu theo chỉ tiêu được giao...

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác Phòng, chống dịch và tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời.

- Hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp sản xuất an toàn phù hợp; thực hiện biện pháp giảm chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác dự báo, phát hiện kịp thời tình hình sâu bệnh hại cây trồng, hướng dẫn cho nông dân phòng trừ hiệu quả.

- Tập trung nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị để triển khai các mô hình khuyến nông đảm bảo kịp thời, hiệu quả gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, gắn với đổi mới cách làm, chi phí duy trì mô hình và kinh phí quản lý dự án gắn với phương án tự chủ theo lộ trình đã được UBND huyện phê duyệt.

- Theo chức năng nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại điểm 1, Thông báo này. Đồng thời nghiên cứu tham mưu chỉ đạo thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng để đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cơ sở góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn trong bối cảnh cần thay đổi phương thức sản xuất an toàn, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp.

3. Trạm Quản lý thủy nông số 1

- Căn cứ lịch thời vụ xây dựng kế hoạch tưới, tiêu phù hợp. Mở nước trước lịch gieo sạ để nông dân ngâm dầm, làm đất hiệu quả. Tổ chức khắc phục kênh mương bị thiệt hại do mưa bão; nạo vét kênh mương ngay từ đầu vụ thuộc Trạm quản lý để đảm bảo nước tưới suốt vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; quản lý các công trình thủy lợi theo ủy quyền phân cấp bảo đảm phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai.

4. Hạt Kiểm lâm huyện

- Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Theo dõi diễn biến và phát triển rừng hàng năm. Tiếp tục tham mưu công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tham mưu xử lý nghiêm việc không trồng rừng tại Bình An, Bình Khương (*kể cả trách nhiệm của cán bộ có liên quan không kiên quyết thực hiện quản lý, trồng lại rừng theo quy cách, tiêu chuẩn quy định*); tiếp nhận rừng phòng hộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai – CN huyện Bình Sơn:

- Tập trung phối hợp tham mưu giải quyết các vấn đề về cấp giấy chứng nhận vùng đồn điền đổi thửa; thực hiện các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận và cập nhật hồ sơ địa chính theo phương án giao đất được duyệt.

- Phối hợp, hướng dẫn các địa phương về thủ tục đất đai trong quá trình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định.

- Giải quyết các kiến nghị liên quan đến thủ tục đất đai theo đề nghị của UBND cấp xã, Hợp tác xã nông nghiệp, trước mắt tham mưu giải quyết đề nghị của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Minh để hoàn thành thủ tục đề xuất UBND tỉnh cho thuê đất theo đúng quy định.

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan ngành nông nghiệp nghiên cứu phát triển các sản phẩm nông sản bảo đảm đồng bộ giữa sản xuất gắn với xây dựng sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý...; tiếp tục tìm kiếm liên kết tiêu thụ hàng nông sản; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; chỉ đạo thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm, nhất là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đã được cấp đăng ký nhãn hiệu tập thể.

7. UBND các xã, thị trấn và các HTX Nông nghiệp:

Chỉ đạo kiện toàn lại Tổ thủy nông; tập trung chỉ đạo nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Nghiên cứu hỗ trợ sửa chữa kiên cố hóa kênh mương loại III để phục vụ sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho các Hợp tác xã lập thủ tục đề xuất cấp thẩm quyền cho thuê đất sản xuất kinh doanh, xây dựng trụ sở... theo quy hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, hướng dẫn khâu làm đất, ra quân diệt chuột, biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng để nhân dân biết sản xuất hiệu quả; phương châm lấy vụ Đông Xuân bù vụ Hè Thu để đạt năng suất cao nhất. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế gắn với nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu được cấp trên hỗ trợ và các quy định khác có liên quan.

- Khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, khắc phục những tồn tại, hạn chế về nhân lực tham gia phòng, chống tại địa phương; chủ động đề xuất vắc xin đảm bảo công tác phòng, chống dịch; kinh phí tiêm phòng ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo quy định cần huy động xã hội hóa từ hộ chăn nuôi.

- Nghiên cứu quy định của tỉnh, tiến hành rà soát các sản phẩm của địa phương, để đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, trong đó có phát triển sản phẩm du lịch tại khu vực bầu cá cái, xã Bình Thuận, Cà Ninh xã Bình Phước... để phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế dịch vụ du lịch sinh thái.

- Đối với UBND xã Bình Phước tổ chức họp dân triển khai thực hiện mô hình trồng sen lấy hạt kết hợp nuôi trồng thủy sản, gắn với phát triển du lịch sinh thái theo quy định để phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đề xuất.

- Tập cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương, nhất là các xã có diện tích rừng lớn; khắc phục tình trạng chưa trồng lại rừng theo chỉ đạo của UBND huyện tại Bình Khương và Bình An.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện:

Tăng cường chỉ đạo Mặt trận TQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã tích cực phối hợp với chính quyền, HTX Nông nghiệp trong việc tuyên truyền cho Nhân dân, hội, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đề nghị Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện nghiên cứu phối hợp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp của đoàn viên thanh niên, gắn với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; vay vốn giải quyết việc làm phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên, nông hộ...

9. Đối với kiến nghị của các doanh nghiệp dự Hội nghị:

UBND huyện luôn thống nhất tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp liên kết triển khai sản xuất trên địa bàn huyện, nhất là liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với nông dân, Hợp tác xã, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển giống mới có giá trị kinh tế cao phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- VPH: C, PCVP, CVNN;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Quang Đạt